

โครงการศูนย์สมานใจปฐมวัยสาธิต สู่การพัฒนาาระบบคุ้มครองเด็กท้องถิ่น Center for Early Childhood Trauma and Resilience



โครงการศูนย์สมานใจปฐมวัยสาธิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กที่มีความเปราะบางทางสังคมด้วยระบบ Inclusive Care โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มูลนิธิรามาธิบดี กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร อุทยานธรรมชาตวิทยาสิริรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนารูปแบบความร่วมมือของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยกับหน่วยงานผู้ดูแลระบบคุ้มครองเด็ก ในการฟื้นฟูภาวะความเครียดเป็นพิษ (toxic stress) และส่งเสริมพัฒนาการ กลุ่มเด็กเปราะบาง เด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เด็กมีบาดแผลทางอารมณ์ และจิตใจ ที่จำเป็นต้องได้รับการเยียวยา ดูแลทางจิตใจอย่างเร่งด่วน ภายใต้รูปแบบการดูแล จัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเด็กยังคงอยู่ในกระบวนการคุ้มครองทางกฎหมาย ปัจจุบันมีเด็กเปราะบางจากบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์สมานใจเพื่อรับการฟื้นฟูและส่งเสริมพัฒนาการ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (13 ธันวาคม 2564) ถึงปัจจุบัน (เดือนกันยายน 2567) รวม 53 คน

โครงการศูนย์สมานใจปฐมวัยสาธิต มีการพัฒนารูปแบบการดูแลและฟื้นฟูกลุ่มเด็กที่มีความเปราะบางทางสังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอน ห้องเรียนธรรมชาติ (Nature Based) ภายในพื้นที่ของอุทยานธรรมชาติสิริรุกชาติ ใช้กิจกรรมจากห้องเรียนธรรมชาติมาบำบัด เยียวยา และส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิต เพื่อนำรูปแบบการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางไปขยายผล เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถดูแลและฟื้นฟูเด็กที่มีความเปราะบางทางสังคม หรือมีภาวะวิกฤตในครอบครัว ด้วยระบบ Inclusive Care ในชุมชนของตนเอง



อนึ่งการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนโครงการศูนย์สมานใจปฐมวัยสาธิตจะได้รับโอกาสพัฒนาทักษะตามศักยภาพและได้รับประสบการณ์การอยู่ร่วมกับเพื่อนวัยเดียวกันโดยการมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ได้รับการดูแล เอาใจใส่จากกลุ่มเพื่อนทั้งในการเล่นเรียนรู้ การทำกิจกรรมพิเศษต่างๆและในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับวัยและพัฒนาการ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอน ห้องเรียนธรรมชาติ (Nature Based)
ภายในพื้นที่ของอุทยานธรรมชาติสิริรุกชาติ

